

PHỤ LỤC
TIẾP THU Ý KIẾN THẨM TRA CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN
VỀ CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỶ HỌP THỨ 7

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
I	Báo cáo số 968/BC-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024	
1	<p>Qua giám sát, khảo sát nhận thấy còn một số hạn chế cần quan tâm như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới ở một số xã chưa thật sự bền vững nhất là tiêu chí nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, y tế.- Tiến độ thực hiện một số dự án, công trình và giải ngân nguồn vốn còn chậm so với số tổng kế hoạch vốn được HĐND huyện giao. Một số đơn vị chủ đầu tư còn chậm lập thủ tục quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.- Thu tiền sử dụng đất đạt thấp so với Nghị quyết HĐND huyện giao¹. Tiến độ triển khai công tác khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng còn chậm, đến thời điểm báo cáo chưa phát sinh nguồn vốn cho ngân sách huyện.- Công tác thực hiện đầu tư và giải ngân vốn đạt tỷ lệ thấp so với tổng kế hoạch vốn được giao: vốn đầu tư công đạt thấp 52,47%, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt 66,92% so với kế hoạch vốn được giao.- Việc triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống của bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.- Hoạt động của các Cụm công nghiệp, làng nghề TTCN thị trấn hiệu quả chưa cao.- Một số Hợp tác xã hiệu quả hoạt động chưa đảm bảo theo quy định Luật	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi chính thức trình Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện</p>

¹ Thu tiền sử dụng đất: 17.503,49 triệu đồng, đạt 76,1% so với dự toán HĐND huyện giao.

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>Hợp tác xã, còn mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả của tổ chức kinh tế tập thể. Chưa có nhiều chuỗi giá trị trong liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, số thành viên là người dân tộc thiểu số tham gia Hợp tác xã còn ít.</p> <p>- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Dịch vụ công trực tuyến Một phần và Dịch vụ công trực tuyến Toàn trình cấp xã, thị trấn đạt thấp (10,8%); tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thấp (3,42%), có địa phương chưa phát sinh hồ sơ².</p> <p>- Việc bố trí kinh phí để hoàn thiện, trang bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, hệ thống “Một cửa điện tử” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các xã chậm so với mục tiêu Đề án³</p> <p>- Việc triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có nội dung còn chậm, việc xử lý thu hồi tài sản còn nhiều khó khăn”.</p> <p>Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo bổ sung một số hạn chế và khắc phục một số khó khăn, hạn chế đã nêu tại báo cáo thẩm tra và quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại báo cáo.</p>	
2	<p>Đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:</p> <p>“1. Về lĩnh vực kinh tế</p> <p>- Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến, thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch.</p> <p>- Khẩn trương hoàn thành và trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Hà đến năm 2040 và tiến độ thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư các dự án theo Kế hoạch đề ra; triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo chọn lọc bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo và trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến trước khi chính thức trình Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện</p>

² Xã Đăk La, Ngọc Réo, ĐăkHring, Đăk Mar, Đăk Ui, Đăk Long, ĐăkPxi, thị trấn Đăk Hà.

³ mục tiêu Đề án đến cuối năm 2023 hoàn thiện việc trang bị cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, hệ thống Một cửa điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và các xã, thị trấn.

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p><i>trung hạn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phân bổ và lồng ghép sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu gia để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tiêu chí nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.</i> - <i>Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách tổ chức điều hành thu, chi ngân sách, thực hiện chuyển nguồn, chuyển kết dư bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.</i> - <i>Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng. Tập trung giải quyết các nội dung còn tồn đọng, kéo dài, nhất là liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ. Sớm khắc phục các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền.</i> - <i>Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Nhân rộng những mô hình hợp tác xã liên kết hiệu quả cao, phát triển tổ hợp tác với nhiều hình thức phù hợp, thúc đẩy tạo điều kiện liên kết giữa hợp tác xã và các thành phần kinh tế khác. Thực hiện có hiệu quả mô hình hội quán trên địa bàn huyện trên cơ sở đó nhân ra diện rộng.</i> <p>2. Về lĩnh vực văn hóa-xã hội</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo lộ trình chương trình giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới phát triển giáo dục đến năm 2025.</i> - <i>Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, nhất là các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ thẻ BHYT cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.</i> - <i>Triển khai trồng cây xanh khu vực các cơ quan hành chính của huyện,</i> 	

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<i>tạo môi trường xanh-sạch-đẹp-an toàn; quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trên địa bàn huyện tại các điểm thác Đăk Pe, xã Đăk Pxi, suối Đăk Côi, xã Ngọc Réo, thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà, Đập Đăk Ui, xã Đăk Ngọc”.</i>	
II	Báo cáo số 964/BC-UBND, ngày 9/11/2023 của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024	
1	<i>Đề nghị bỏ ý thứ nhất tại mục 4 trang 7 của báo cáo, vì tại gạch đầu dòng thứ 7 của mục 2 trang 6 của báo cáo đã nêu (công tác thẩm định dự toán và quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn huyện đã được các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương quan tâm, đẩy mạnh và thực hiện theo quy định).</i>	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo chỉnh sửa báo cáo.
III	Báo cáo số 979/BC-UBND ngày 11/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026	
1	<i>Biên tập lại tiêu đề báo cáo như sau: “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026”.</i>	<i>Tiếp thu chỉnh sửa lại tiêu đề báo cáo thành “Kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026”</i>
IV	Báo cáo số 961/BC-UBND, ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	
1	Biên tập lại tiêu đề của mục IV như sau: “Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2024”.	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo chỉnh sửa dau kỳ họp
2	<i>Chuyển nội dung “Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của tỉnh, thời gian qua còn chậm gây ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện công việc, trong quá trình giải quyết đang còn nhiều vướng mắc do lỗi hệ thống...” tại tiểu mục a, mục 1.2, phần III sang tiểu mục b, mục 1.2, phần III (nguyên nhân</i>	<i>UBND huyện tiếp thu và điều chỉnh nội dung này sang phần nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời, bổ sung thêm nội dung tồn tại, hạn chế “Một số hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết còn chậm, chưa đảm bảo thời gian quy định” để phù hợp với nội dung nguyên nhân tồn tại, hạn chế.</i>

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<i>của tồn tại, hạn chế).</i>	
V	Báo cáo số 1005/BC-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2022.	
1	Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện chưa bám vào các kiến nghị để làm rõ kết quả thực hiện tại 06 chuyên đề giám sát trong năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, chỉ mới báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị tại Báo cáo số 23/BC-TTHĐND, ngày 15/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (<i>nội dung trên thuộc chuyên đề giám sát năm 2023, không phải chuyên đề giám sát năm 2022 theo yêu cầu về nội dung trình Kỳ họp thứ 7</i>). Đề nghị Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI đảm bảo theo các nội dung kiến nghị tại các Nghị quyết, báo cáo giám sát trong năm 2022 ⁴ .	Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu chỉnh sửa lại báo cáo trình kỳ họp theo quy định.
2	Vẫn còn 03 kiến nghị (<i>trong đó có nội dung liên quan đến 30 ý kiến cử tri, chất vấn,...</i>) chưa được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện dứt điểm, chiếm 8,11% . Việc khắc phục hạn chế liên quan đến những vấn đề thuộc lĩnh vực đất đai chậm, có nội dung đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa giải quyết dứt điểm.	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát tham mưu xử lý dứt điểm trong thời gian tới.
VI	Báo cáo số 948/BC-UBND, ngày 07/11/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023	

⁴Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 14/7/2022 và Nghị quyết số 41/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của HĐND huyện; Báo cáo số 24/BC-ĐGS, ngày 04/5/2022 và Báo cáo số 108/BC-ĐGS, ngày 19/10/2022 của Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện; Báo cáo số 64/BC-TTHĐND, ngày 24/6/2022 và Báo cáo số 146/BC-TTHĐND, ngày 10/12/2022 của Thường trực HĐND huyện.

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
1	<p><i>Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp mà Ủy ban nhân dân huyện nêu tại báo cáo, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2024, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu, chi ngân sách, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI đề ra. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Tiếp tục chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, tuân thủ quy định pháp luật.</i> <i>- Đẩy mạnh tiến độ xử lý hồ sơ liên quan nghĩa vụ tài chính về đất đai, đơn đốc kịp thời các khoản phát sinh từ doanh nghiệp do chi cục Thuế quản lý.</i> <i>- Chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp với cơ quan thuế tăng cường công tác quản lý thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu, trốn thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và chế độ hiện hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn, gian lận thuế, chây ì trong thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.</i> <i>- Tiếp tục có kế hoạch làm việc với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn có doanh thu lớn như: Công ty TNHH tinh bột sắn Tây nguyên Đắk Hà để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách huyện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.</i> <i>- Chỉ đạo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương được phân bổ vốn nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, tuân thủ các quy định, hướng dẫn có liên quan của cơ quan cấp trên.</i> 	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu đề rà soát bổ sung vào báo cáo cho phù hợp.</p>

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
2	Việc nhập dự toán nguồn sự nghiệp môi trường chưa phù hợp ⁵ làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chi sự nghiệp môi trường đạt thấp, đề nghị UBND huyện chỉ đạo nhập dự toán và quyết toán kinh phí chi sự nghiệp môi trường đúng chương, đúng loại, đảm thực hiện đúng nguồn phân bổ.	Những tháng cuối năm 2023 và năm 2024 UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nhập dự toán và quyết toán kinh phí chi sự nghiệp môi trường theo đúng chương, đúng loại, đảm thực hiện đúng nguồn phân bổ
VII	Báo cáo số 980/BC-UBND, ngày 11/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6	
1	Rà soát, tổng hợp đúng thông tin của cử tri với nội dung kiến nghị được nêu tại tiểu mục 2.1, mục 2 của báo cáo thẩm tra. Cụ thể: - Báo cáo tổng hợp nội dung thông tin của cử tri chưa đúng với vấn đề được kiến nghị (nội dung: “Điểm Trường mẫu giáo tại thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngok hiện tại không sử dụng, gây lãng phí. Đề nghị cấp có thẩm quyền giao điểm trường về cho BQL thôn Thanh Xuân sử dụng để làm điểm sinh hoạt của Nhân dân trong thôn” là kiến nghị của cử tri Lương Thị Gái, thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngok, nhưng Ủy ban nhân dân huyện báo cáo là của cử tri Nguyễn Văn Thao, TDP 2a, thị trấn Đăk Hà) ⁶ .	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu chỉ đạo, rà soát chỉnh sửa thông tin cử tri và báo cáo kết quả như sau: Ngày 17/7/2023, Ủy ban nhân dân huyện có Tờ trình số 121/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh về xin phê duyệt thay đổi Phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất huyện Đăk Hà. Ngày 10/10/2023, Sở Tài chính có văn bản số 3826/STC-QLCS về việc lấy ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Đăk Hà. UBND huyện đã giao các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục hồ sơ tiếp tục trình UBND tỉnh để xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Sau khi UBND tỉnh thống nhất, huyện sẽ chuyển giao về UBND xã Đăk Ngok quản lý, xử lý theo quy định.
VIII	Báo cáo số 965/BC-UBND, ngày 09/11/2023 của UBND huyện về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2023	
1	<i>Về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023: Trong số những tồn tại được đánh giá tại báo cáo thì có những tồn tại UBND huyện</i>	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo triển khai nhiều văn bản ⁷ thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Tuy nhiên

⁵ Chương 620, loại 340 (Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể)

⁶ Tiểu mục 12, mục II, phụ biểu 2.

⁷ Công văn số 40/UBND-TCKH ngày 09/01/2023, Công văn số 584/UBND-TCKH ngày 14/3/2023, Công văn số 915/UBND-TCKH ngày 13/4/2023, Công văn số 1118/UBND-TCKH ngày 08/5/2023, Công văn số 1256/UBND-TCKH ngày 17/5/2023, Công văn số 1283/UBND-TCKH ngày 19/5/2023, Công văn số 1288/UBND-TCKH ngày 19/5/2023; Công văn số 1461/UBND-TCKH ngày 05/6/2023; Công văn số 2436/UBND-TCKH ngày 22/8/2023; Công văn số 3225/UBND-TCKH ngày 19/10/2023; Công văn số 3400/UBND-TH ngày 31/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện; Công văn số 3505/UBND-TCKH ngày 19/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện; Công văn số 3607/UBND-TH ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện...

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p><i>chưa chỉ đạo khắc phục còn để kéo dài mặc dù đã được Ban Kinh tế - Xã hội chỉ ra tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện cụ thể như: Còn một số tài sản công chưa được các đơn vị đưa vào theo dõi, quản lý, trong đó chưa cập nhật cơ sở dữ liệu tài sản hạ tầng giao thông, tài sản hạ tầng nước sạch, công viên, cụm công nghiệp. Ngoài tồn tại, hạn chế đánh giá trong báo cáo, còn có một số tồn tại như: (1) Chưa tổ chức kiểm tra thực tế công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, địa phương mà chỉ giao cho các đơn vị tự kiểm tra từ năm 2022.</i></p>	<p>qua kiểm tra rà soát tài sản đưa vào quản lý một số tài sản chưa đủ điều kiện tài sản công theo quy định⁸; Các cơ quan chuyên môn rà soát cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia tài sản hạ tầng giao thông đường bộ⁹ (số liệu đã cập nhật đến 31 tháng 12 năm 2022)¹⁰ số lượng 28, nguyên giá 698.328 triệu đồng, giá trị còn lại 530.729 triệu đồng; cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia tài sản hạ tầng nước sạch¹¹ (số liệu đã cập nhật đến 31 tháng 12 năm 2022)¹² số lượng 12, nguyên giá 12.711 triệu đồng, giá trị còn lại 1.416 triệu đồng. Hiện nay chưa có phần mềm cơ sở dữ liệu tài sản công viên, cụm công nghiệp, tuy nhiên đã được đơn vị quản lý theo dõi chung tài sản của đơn vị. Ủy ban nhân dân huyện sẽ bổ sung số liệu trên vào báo cáo.</p>
2	<p>- Đề nghị chỉnh sửa lại tiêu đề mục III của Báo cáo: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024 (báo cáo ghi năm 2023).</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo chỉnh sửa</p>
IX	<p>Tờ trình số 212 /TTr- UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023; dự thảo Nghị quyết về xin phê chuẩn phương án phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện</p>	
1	<p>Phương án kèm theo Tờ trình trình kỳ họp UBND huyện chưa ký tên, đóng dấu</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu bổ sung</p>
2	<p>Nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện theo tờ trình 212 /TTr- UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện và phương án là số liệu dự kiến, do chưa có số liệu của tỉnh giao chính thức, vì vậy nội dung trình chưa có số liệu giao chi tiết đối với từng</p>	<p>Sau khi có dự toán chính thức của UBND tỉnh giao, UBND huyện sẽ tổng hợp trình phương án phân bổ chi tiết đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị dự toán trên địa bàn huyện.</p>

⁸Điều 3, Thông tư số 23/2023/TT-BTC- Tiêu chuẩn tài sản cố định

1. Xác định tài sản:

e) Quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất hoặc phần diện tích được giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trong từng thửa đất được xác định là một tài sản.

b) Có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.

⁹ Phòng Kinh tế - Hạ tầng chịu trách nhiệm

¹⁰ Báo cáo 560/BC-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2023 (đã đối chiếu Sở Giao thông – Vận tải)

¹¹ Phòng Nông nghiệp phát triển Nông thôn

¹² Công văn số 2179/UBND-TH ngày 04 tháng 8 năm 2023 (Đã đối chiếu Trung tâm nước sạch và vệ sinh Môi trường – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>ngành, từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị dự toán. Do đó, sau khi có định mức phân bổ, dự toán của HĐND tỉnh giao, Ban đề nghị UBND phân bổ ngân sách năm 2024 ngoài những nội dung phân bổ theo quy định, quan tâm lưu ý một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao dự toán cụ thể từng công việc đối với từng đơn vị, không giao chung chung hoặc nhóm công việc. - Phân bổ các nhiệm vụ chỉ cho các đơn vị dự toán để các đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, đảm bảo công bằng, công khai và minh bạch. - Ưu tiên nguồn kinh phí để chi đầu tư xây dựng các công trình và chi phí hoạt động chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện Đắk Hà. Ưu tiên phân bổ kinh phí cho công tác quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết. - Xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho các xã, thị trấn tham gia các hội thi, hội chợ tại huyện (Hội thi công chiêng, Hội chợ Nông sản sạch..); các hoạt động thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm thành lập xã, các đơn vị tổ chức Đại hội. - Hạn chế việc để lại nguồn chi khác ngân sách huyện chưa phân bổ cụ thể. - Cân đối phân bổ kinh phí hỗ trợ hoạt động HĐND cấp xã, thị trấn các Ban và Đại biểu HĐND ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên của đơn vị. Phân bổ chi tiết cho các đơn vị tổ chức chính trị tại xã. - Bố trí nguồn hỗ trợ ngân hàng chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn vay cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác và quỹ hỗ trợ nông dân huyện. 	
X	Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn (đầu tư phát triển và sự nghiệp) ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đắk Hà	
1	<p>Thông nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 09/11/2023. Tuy nhiên, đề nghị UBND huyện như sau:</p>	<p>UBND huyện tiếp thu. Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh giao rà soát, hoàn thiện</p>

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>- Các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Hà cần tăng cường phân cấp cho cơ sở để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương, trong triển khai, thực hiện Chương trình trên cơ sở nội dung, định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên, phù hợp với đặc thù, điều kiện, tiềm năng lợi thế từng địa phương theo quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, dễ thực hiện.</p> <p>-Tập trung đầu tư, hỗ trợ các xã, thôn khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; ưu tiên cho các địa bàn còn thiếu hụt cơ sở hạ tầng thiết yếu; phân bổ vốn đầu tư Chương trình tập trung, không phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Ưu tiên phân bổ cho các địa phương, các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình bảo đảm tiến độ giải ngân.</p> <p>- Sau khi có ý kiến của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh giao rà soát, hoàn thiện nội dung trình chính thức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.</p>	<p>nội dung trình chính thức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện theo quy định</p>
XI	Tờ trình số 211/BC-UBND ngày 07/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2024	
1	<p>- Đối với nguồn phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp: thực hiện đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, đối tượng như công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hạ tầng khác tại các cụm công nghiệp theo đúng tinh thần Nghị quyết 63/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 08/12/2020¹³.</p>	<p>UBND huyện tiếp thu</p>
2	<p>- Về dự thảo Nghị quyết: Đề nghị chỉnh sửa lại tiêu đề: về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2024.</p>	<p>UBND huyện tiếp thu và điều chỉnh tiêu đề Nghị quyết</p>
3	<p>- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh số liệu kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo phù hợp số liệu dự toán sau khi được HĐND tỉnh</p>	<p>UBND huyện tiếp thu</p>

¹³Về quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum.

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và Quyết định UBND tỉnh giao trình chính thức kỳ họp HĐND huyện thông qua.	
XII	Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024	
1	<p>Cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như đã nêu tại Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, qua xem xét các chỉ tiêu tại phụ biểu kèm theo của Nghị quyết, Ban thấy rằng số liệu ước thực hiện năm 2023 để căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2024 một số chỉ tiêu ước thực hiện đạt cao so với thực tế, đặc biệt là chỉ tiêu về trồng mía, Cây dược liệu các loại, chăn nuôi gia súc; sản lượng nuôi trồng thủy sản...; Đề nghị UBND huyện rà soát lại số liệu thống nhất giữa báo cáo và tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị biên soạn Nghị quyết bổ sung một số tồn tại, hạn chế và một số giải pháp theo Báo cáo thẩm tra số 120/BC-BKTXH ngày 22/11/2023 của Ban Kinh tế - Xã hội về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - Xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.</p> <p>Trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 để hoàn chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, trong đó, chỉ đạo rà soát, cập nhật bổ sung các chỉ tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và các Nghị quyết khác có liên quan.</p>	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp
XIII	Báo cáo số 947/BC-UBND ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện các nội dung kết luận của Thường trực HĐND huyện được Hội đồng nhân dân huyện ủy quyền trong năm 2023	
1	Đến thời điểm báo cáo một số nội dung Thường trực HĐND huyện cho chủ trương nhưng UBND huyện triển khai thực hiện còn chậm, đến thời điểm báo cáo chưa hoàn thành, cụ thể như: Chưa bố trí đầu tư mới đối	tới Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo trong thời gian

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>với công trình đường Nguyễn Du¹⁴; chưa bố trí kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116; chưa thi công hoàn thành công trình “Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng tiếp dân, kho lưu trữ và các hạng mục phụ trợ khác của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Ráo”; Đập Đăk Lôi và Nâng cấp, khắc phục hư hỏng đường giao thông đoạn từ đường U Rê qua đường Quang Trung; Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện (giai đoạn 3</p>	
2	<p>Kiến nghị đối với UBND huyện như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khi có chủ trương của Thường trực HĐND huyện, kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu phân khai, bố trí kinh phí để các đơn vị liên quan có cơ sở thực hiện. + Chỉ đạo triển khai các nội dung chưa hoàn thành: bố trí kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116 kịp thời. + Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ một số công trình đang đầu tư, xây dựng¹⁵, tiến hành nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023 và giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn được giao. + Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện các nội dung đã được Thường trực HĐND huyện cho chủ trương để triển khai đạt hiệu quả cao, kịp thời và có chất lượng. + Bàn giao, quản lý và sử dụng các công trình hoàn thành kịp thời và hiệu quả. 	
XIV	<p>Báo cáo số 966/BC-UBND ngày 09 /11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà</p>	
1	<p>Vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, khó khăn qua thực hiện cần quan tâm</p>	<p>Lượng rác tồn đọng tại khu vực nhà máy là rất lớn, theo thời gian</p>

¹⁴Công trình hiện nay đang được đơn vị chủ đầu tư lập điều chỉnh để trình phê duyệt dự án đầu tư

¹⁵ Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, phòng tiếp dân, kho lưu trữ và các hạng mục phụ trợ khác của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Ráo”; Đập Đăk Lôi và Nâng cấp, khắc phục hư hỏng đường giao thông đoạn từ đường U Rê qua đường Quang Trung; Lắp đặt Hệ thống Camera giám sát an ninh huyện (giai đoạn 3).

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>và đánh giá làm rõ thêm như sau: Quá trình thực hiện việc xử lý rác thải tồn đọng của Công ty DH còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, để người dân phản ánh nhiều.</p>	<p>lượng rác này đã bị đè nén, phân hủy, đồng thời sinh ra các loại khí độc và bốc mùi hôi thối nhưng không thoát ra ngoài được, do khối lượng thể tích lớn. Khi tiến hành đào xúc, vận chuyển để xử lý thì mùi hôi thối bị đè nén lâu ngày khuếch tán trong môi trường không khí; mặt dù trước và trong khi đào xúc, đơn vị xử lý liên tục phun chế phẩm khử mùi, nhưng vì khối lượng lớn, phát sinh xử lý hằng ngày, nên không thể ngăn mùi hôi triệt để. Mặt khác, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, khí hậu (<i>nắng, mưa, gió</i>), nhất là thời điểm chuyển mùa, nên phần nào đã làm tăng thêm mùi hôi thối và khuếch tán trong không gian rộng.</p> <p>Tiếp thu vấn đề này, thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở đơn vị xử lý phải có biện pháp hữu hiệu để hạn chế mùi hôi đến mức thấp nhất trong quá trình xử lý rác thải tồn đọng</p>
XV	Báo cáo số 981/BC-UBND ngày 12/11/2023 của UBND huyện về tình hình công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024	
1	<p><i>- Đề nghị biên tập lại nội dung tại trang 3 của báo cáo có 2 mục 2 lớn đó là: II. đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trọng tâm. II. Các công việc trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và làm rõ 2 ý của nội dung trên</i></p>	<p><i>Sơ sơ xuất trong quá trình soạn thảo, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu chỉnh sửa báo cáo</i></p>
2	<p><i>- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có giải pháp trong việc tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, quy hoạch, giao thông. Có hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thực hiện chậm, không hiệu quả, chưa đúng với quy định của pháp luật.</i></p> <p><i>- Chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt hoặc đạt thấp, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.</i></p>	<p><i>UBND huyện tiếp thu</i></p>

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện, đạt kết quả cao nhất.	
XVI	Báo cáo số 961/BC-UBND, ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.	
1	Đề nghị báo cáo, làm rõ nội dung 09/15 công chức cấp huyện, viên chức kế toán đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện và 16 công chức cấp xã đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2023 (họ và tên, đơn vị công tác trước khi chuyển đổi, vị trí được chuyển đổi); 06/15 trường hợp dự kiến chuyển đổi trong tháng 12 năm 2023 (họ và tên, đơn vị công tác).	Các trường hợp chuyển đổi vị trí công tác năm 2023, cụ thể theo Phụ lục kèm báo cáo này
XVI	Báo cáo số 997/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện về kết quả sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2023 và phương hướng sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Hà.	
1	Về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: Thống nhất với đánh giá của UBND huyện. Tuy nhiên còn một số tồn tại đó là: Chưa cân đối nguồn bố trí kinh phí để Ban quản lý dự án đầu tư huyện thực hiện trả nợ cho Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum ¹⁶ . Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu xây dựng phương án sử dụng đất để tạo vốn chưa chặt chẽ, chưa rà soát kỹ các loại quy hoạch ban đầu, có vị trí đã tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa	- Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến đánh giá của Ban kinh tế, xã hội đối với những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân bổ sung được Ban chỉ ra tại báo cáo cáo thẩm tra. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau: - Giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cân đối nguồn bố trí kinh phí để hoàn ứng cho Quỹ phát triển đất tỉnh Kon Tum đối với

¹⁶ Đối với dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn 5 xã Đăk Mar.

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	phù hợp với quy hoạch xây dựng nên không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được ¹⁷ ; Các dự án trong năm 2023 chưa thực hiện được, phải chuyển tiếp sang năm 2024 thực hiện.	số tiền UBND huyện ứng để phục vụ cho công tác bồi thường-GPMB để triển khai các dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Đăk Hà. - Giao cho các cơ quan có đơn vị có liên quan ¹⁸ thực hiện tốt công tác phối hợp rà soát, tham mưu xây dựng đề án sử dụng đất để tạo vốn đảm bảo sự chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.
2	Các dự án không có khả thi để thực hiện, đề nghị UBND huyện trình Hội đồng nhân dân huyện sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện ¹⁹ , đưa ra khỏi phương án tại kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp thường kỳ thứ 8 - HĐND huyện xem xét, quyết định.	- UBND huyện sẽ tiếp thu, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các danh mục dự án, tham mưu trình Hội đồng nhân dân huyện sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp chuyên đề hoặc kỳ họp thường kỳ thứ 8 - HĐND huyện để xem xét, quyết định.
XVII	Báo cáo số 977/BC-UBND, ngày 10/11/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và kế hoạch năm 2024	
	Còn có một số hạn chế và vấn đề còn quan tâm như: Tiêu chí số 1. Quy hoạch “ <i>Công tác lập quy hoạch chung về xây dựng nông thôn mới của một số xã đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tiêu chí số 3. Thủy lợi: Thực tế hiện nay một số công trình thủy lợi hư hỏng do mưa lũ, không đảm bảo nước tưới cho sản xuất như; công trình thủy lợi tại Đăk La và Đăk Ui.... nhưng chưa được sửa chữa kịp thời. Tiêu chí số 10 về Thu nhập: Mức thu nhập bình quân đầu người của 2 xã Đăk Pxi và Ngok</i>	Tiếp thu toàn bộ các nội dung mà Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến.UBND huyện sẽ đưa vào nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 và các năm tiếp theo.

¹⁷ Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất tại thôn 4, xã Đăk Mar (đường đất hướng vào rừng Đặc dụng); Dự án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng khu vực thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok.

¹⁸ Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p><i>Réo năm 2023. Tiêu chí số 11 Giảm nghèo: tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo của xã Đăk Pxi năm 2023 là 302 hộ. Về tiêu chí 17 về vệ sinh môi trường, vẫn còn một số thôn của xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, nhiều tuyến đường tại các xã, thị trấn chưa được thu gom rác thải theo đúng quy định, làm ô nhiễm môi trường²⁰. Kết quả xây dựng thị trấn Đăk Hà đạt Đô thị văn minh, theo báo cáo tiêu chí số 02 về Giao thông đô thị có 07 nội dung, còn 01 nội dung chưa đạt, đó là tiêu chí số 2. Theo quy định tiêu chí về giao thông nội dung 1, các tuyến đường trên địa bàn phường, thị trấn được rải nhựa hoặc bê tông hóa theo quy hoạch; các tuyến phố chính đều có vỉa hè, điện chiếu sáng, cây xanh, cây bóng mát. Tuy nhiên tại thị trấn Đăk Hà còn nhiều tuyến đường đã được quy hoạch nhưng đến nay vẫn chưa được đầu tư, xây dựng, căn cứ theo tiêu chí thì nội dung này chưa đạt”.</i></p> <p>Đề nghị UBND huyện quan tâm một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các xã tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các tiêu chí chưa đạt. Lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nổi trội từng lĩnh vực. - Biên tập lại nội dung tại trang 4, mục quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Báo cáo 977/BC-UBND (Ủy ban nhân dân các huyện đang tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện và tổ chức phê duyệt sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) thành Ủy ban nhân dân huyện đang tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện và tổ chức phê duyệt sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. - Chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã có giải pháp triển khai thực hiện những tiêu chí đã đạt nhưng chưa thực sự bền vững như; Tiêu chí 	

²⁰ Thị trấn Đăk Hà, xã Đăk Ngok

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	<p>hộ nghèo, tiêu chí thu nhập, Bảo hiểm y tế.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục tuyên truyền phổ biến sau rộng cho người dân về Chương trình mục tiêu quốc về xây dựng nông thôn mới, nhất là nội dung liên quan đến người dân. - Quan tâm các nguồn vốn để đầu tư, sửa chữa các công trình thuỷ lợi đã bị hư hỏng, xuống cấp ở các xã, đầu tư các tuyến đường đã được quy hoạch tại thị trấn. 	
XVIII	Báo cáo số 956/BC-UBND ngày 9/11/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Hà	
1	Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện việc rà soát, đăng ký đối tượng thụ hưởng chính sách sát thực tế để có cơ sở phân khai nguồn kinh phí thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng.	Tiếp thu để bổ sung vào phần tồn tại đối với nội dung: Một số công chức xã phụ trách các lĩnh vực chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên nên trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình còn lúng túng.
2	Cân đối nguồn ngân sách địa phương để đối ứng hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng dự án theo quy định.	Tiếp thu, bổ sung vào nhiệm vụ, giải pháp và tiếp tục chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung: Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện việc rà soát, đăng ký đối tượng thụ hưởng chính sách sát thực tế để có cơ sở phân khai nguồn kinh phí thực hiện đúng đối tượng thụ hưởng. Cân đối nguồn ngân sách địa phương để đối ứng hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng dự án theo quy định.
XX	Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 22/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện về thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Hà	
1	Đề nghị UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND huyện để đồng bộ, thống nhất và đảm bảo quy trình, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn từ năm 2024 trở đi, tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện thông qua kế hoạch sử dụng đất hàng năm sau khi có ý kiến thẩm định Kế hoạch sử dụng của Hội đồng thẩm định qui hoạch kế	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu chỉnh sửa dự thảo Nghị quyết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đề nghị tại báo cáo thẩm tra.

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	hoạch sử dụng đất cấp huyện của tỉnh để hạn chế điều chỉnh, bổ sung và chịu trách nhiệm về số liệu, hồ sơ trình về Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện.	
XXI	Báo cáo số 950/ BC-UBND, ngày 9/11/2023 của UBND huyện kết quả thực hiện MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023	
1	<p>Công tác triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn huyện vẫn còn có một số hạn chế, khó khăn đó là, một số địa phương, đơn vị hiện nay vẫn đang triển khai rà soát và đề nghị phê duyệt dự án và tổ chức mời thầu như, dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, Dự án 3 hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, dạy nghề cho lao động nông thôn đã được phê duyệt nhưng không thực hiện mở lớp được²¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khó khăn về mở lớp dạy nghề cho lao động nông thôn; thời gian mở lớp dạy nghề vào cuối năm, hầu hết đối tượng này là lao động chính nên không tham gia học được. - Việc triển khai và giải ngân thực hiện các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tuy đã triển khai thực hiện nhưng tiến độ còn chậm. 	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu đối với các đánh giá qua thẩm tra của Ban Dân tộc.
2	<p>Đề nghị UBND huyện quan tâm một số nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình giảm nghèo trên địa bàn các xã để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm đạt được kết quả cao nhất. - Đối với Tiểu dự án 2 của Dự án 3 (Cải thiện dinh dưỡng). Có nội dung đấu thầu thuốc và các vi chất dinh dưỡng để cấp cho trẻ duy dinh dưỡng, nội dung này đề nghị UBND huyện giao cho Trung tâm y tế huyện thực hiện. - Chỉ đạo các xã đăng ký nhu cầu hạng mục công trình dự án, tiểu dự án từ 	Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu để chỉ đạo trong thời gian tới

²¹ Xã Đăk Pxi đăng ký 04 lớp, mở được 01 lớp, Đăk La

TT	Ý KIẾN CỦA CÁC BAN HĐND HUYỆN	Ý KIẾN TIẾP THU CỦA UBND HUYỆN
	đầu năm để có cơ sở phân bổ ngân sách thực hiện chương trình đạt hiệu quả.	
